

ที่ ECF02 028/2564

16 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งการอนุมัติเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมของบริษัทย่อย โดยอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.44 เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัท โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเมื่อขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) ได้จะนำไปจำหน่ายต่อไป ประกอบกับที่ผ่านมามีฝ่ายจัดการได้ศึกษาข้อมูลและได้ทดลองเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลการดำเนินงาน รวมถึงจะสามารถควบคุมปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจหลักที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน	ธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัท
ประเภทธุรกิจใหม่ที่จะเพิ่มเติม	ธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining)
การจดทะเบียนวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของบริษัทย่อยอีก 1 ข้อ	“ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการ แลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และ ยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ บล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ใน

มูลค่าการลงทุนในธุรกิจใหม่	การเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ และเทคโนโลยี”
แหล่งที่มาของเงินทุน	80 ล้านบาท
อุปกรณ์หลักที่บริษัทลงทุน	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 26.44 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการการลงทุน	เครื่องชุดสกุลเงินดิจิทัล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาประเภทของเครื่องชุดตามสภาวะของราคาตลาดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการการลงทุนสูงสุด การการลงทุนในอุปกรณ์หลักที่ใช้ชุดสกุลเงินดิจิทัล จะพิจารณาจากสภาวะและความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการการลงทุนสูงสุด และให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยคาดว่าจะสามารถทยอยลงทุนจนครบตามมูลค่าการลงทุนได้ภายในไม่เกินสิ้นปี 2566 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินทั้งจำนวนตามจำนวนเครื่องที่ได้รับมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
บุคลากรหรือทีมงาน	บริษัทมีบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการลงทุนเหมืองชุดสกุลเงินดิจิทัล เป็นผู้ดูแลการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามมาตราฐานบัญชี	บริษัทจะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเน้นการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้มาจากการชุดเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ด้านสภาพคล่องและลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทถือเสมือนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชุดได้เป็นสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยที่มีไว้เพื่อขายประเภทหนึ่งโดยมีได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การวัดมูลค่าเริ่มแรก ณ วันที่ได้มาและ ณ วันสิ้นงวดที่เกี่ยวข้องจะใช้วิธีราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีขนาดไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ข้อ 3. เนื่องจากบริษัทย่อยการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม

ในการดำเนินธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining) บริษัทจะได้รับเงินในรูปแบบดิจิทัลเป็นผลตอบแทนจากการขุด โดยการขุดคือ การแก้โจทย์สมการ Algorithm ที่ถูกคิดค้นมาโดยระบบของบล็อกเชน โดยหลักการการทำงานของบล็อกเชน คือ ให้ทุก ๆ คนในระบบช่วยกันยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่ และผู้ตรวจสอบจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเหรียญดิจิทัล ซึ่งการที่จะสามารถแก้สมการในข้างต้นได้ จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้สมการข้างต้นหรือที่เรียกว่าเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล

ปัจจุบันธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ถือเป็นเงินสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยู่นอกเหนือกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทตระหนักดีว่า ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) จะมาจากต้นทุนการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ในการประมวลผลของเครื่องขุดซึ่งจะเป็นปัจจัยของค่าเสื่อมราคาที่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง นอกจากนี้ธุรกิจขุดสกุลเงินดิจิทัล มีความเสี่ยงด้านการรับรองจากกฎหมายและหน่วยงานที่จะกำกับดูแลในอนาคต และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีความผันผวนตลอดเวลา โดยบริษัทตระหนักดีถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา และจะควบคุมดูแลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญ

และหากในอนาคตบริษัทย่อยจะมีการขยายกำลังการขุดสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม ฝ่ายจัดการของบริษัทจะนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน หากขนาดของรายการเข้าลงทุนเข้าเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ หากพิจารณามูลค่าขนาดรายการจะมีขนาดรายการสูงสุดรวมคิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 80 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติในครั้งนี้อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ